



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการประชุมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร

กองสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดการประชุมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้ โฟมบรรจุอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการรถเข็น แผงลอยจำหน่ายสินค้า พื้นที่บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ขึ้น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายจิตติโชค ปากกว้าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ประกอบการรถเข็น ,แผงลอยจำหน่ายสินค้า ,พื้นที่บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า ๔๐ คน

จากการประชุมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารฯ สามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

➢ ภัยเงียบจากกล่องโฟม กินสบายแต่ตายเร็ว ต้นเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญนั้นเกิดจากอาหารต่างๆ ที่ถูกบรรจุใส่ไว้ในกล่องโฟม ซึ่งมี “สารสไตรีน (Styrene)” ซ่อนอยู่ ต่อให้การใช้กล่องโฟมสะดวกสบายแค่ไหน ก็ต้องแลกกับโรคมะเร็งที่พร้อมจะเข้าสู่ร่างกายได้ตลอดเวลา โดยจะเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายที่ละเล็กละน้อย ค่อยๆ สะสมจนเป็นโรคร้ายในที่สุด

➢ สารสไตรีน (Styrene) ถือเป็นสารอันตรายที่สหรัฐอเมริกา เพิ่งประกาศขึ้นบัญชีสารก่อมะเร็งหญิงมีครรภ์ที่รับประทานอาหารบรรจุในกล่องโฟม มีโอกาสทำให้ลูกสมองเสื่อม กลายเป็นเอ๋อ อวัยวะบางส่วนพิการ ส่วนคนทั่วไป ถ้ารับประทานอาหารกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย ๑ มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง ๖ เท่า

➢ อาหารตามสั่งที่บรรจุกล่องโฟม จึงเป็นแหล่งสะสมสารสไตรีน ซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้สมองมีนงสมองเสื่อม หงุดหงิดง่าย มีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งอีก ๓ ชนิด ถ้าเป็นผู้ชายรับประทานเข้าไปมากๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น และอาจส่งผลให้ทั้งชายและหญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงขึ้นด้วย แม้จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตาม

➢ เพื่อสร้างเขตพื้นที่ปลอดการใช้โฟมใส่อาหาร โดยให้ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติใช้แทน เช่น กระจาดชานอ้อย หรือกล่องพลาสติกชีวภาพ

➢ เพื่อรณรงค์การใช้วัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เช่น ใบตอง ใบบัว สำหรับห่อข้าวหรือขนม ทดแทนด้วยผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย ชานอ้อยผสมเยื่อไผ่ มันสำปะหลัง เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ เป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายตามธรรมชาติในเวลา ๔๕ วัน แตกต่างจากโฟมที่ใช้เวลาย่อยสลายนานถึง ๑,๐๐๐ ปี หรือประมาณ ๑๒ ชั่วโมง หรืออาจใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ได้มอก.

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการค้าอาหารทราบการจัดประชุมรณรงค์การลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ผิดประเภท และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมพื้นที่บริเวณสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้เกิดความตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีที่มีอยู่ในโฟมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

# ภาพกิจกรรม





นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๘ เมษายน ๒๕๕๙